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รายงานสรุป 
ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2552  

1. ความเปนมา 

1.1 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไดกําหนดใหทุกสวนราชการตองมีการประเมินผล 
“ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ” โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กําหนดเกณฑการใหคะแนน
เปนระดับความสําเร็จของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายในแตละระดับ ซ่ึงสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ในการประชุมเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2552 ไดเห็นควรนําเรื่อง “กองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบโรงไฟฟา” กําหนดเปนประเด็นที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 ซ่ึงตอมาไดแตงต้ัง “คณะทํางานเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน” เม่ือวันท่ี 4 
กุมภาพันธ 2552 และแตงต้ังให นายกฤติพงศ  บุญโต เขารวมเปนผูแทนภาคประชาชนในคณะทํางาน
ดังกลาว 

1.2 คณะทํางานเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ในการประชุมเม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 
2552 ไดเห็นชอบแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟาที่สอดคลองกับกรอบแนวทางการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และนําผลสรุปความ
คิดเห็นจากการรับฟงความคิดเห็นตามชองทางและกระบวนการรับฟงความคิดเห็นท่ี สนพ. ไดดําเนินการในชวง
ท่ีผานมา ทั้งน้ี ตามแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนดังกลาวกําหนดใหมีการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา การรับฟงความคิดเห็นจากการสัมมนา 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาเพ่ือนําเสนอคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และเสนอ
ผูบริหาร สนพ. ใหความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2552  

2. สรุปผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2552  

 สํานักนโยบายไฟฟา สนพ. ไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาในป พ.ศ. 2552 เสนอตอคณะทํางานเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2552 และนําเสนอ ผอ.สนพ. ใหความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2552 สรุปได ดังน้ี 
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2.1 การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา  
2 . 1 . 1  ใ น ป  2 5 5 1  มี ก อ ง ทุ น ร อ บ โ ร ง ไ ฟ ฟ า ท่ี ไ ด จั ด ต้ั ง ขึ้ น ต า ม แ น ว ท า ง ท่ี

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ใหความเห็นชอบเม่ือป 2550 แลวจํานวน 72 กองทุน และ
อยูระหวางการจัดต้ังอีก 13 กองทุน ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีการนําสงเงินเขากองทุนรอบโรงไฟฟา
โดยเรียกเก็บจากคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (คาเอฟที) ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
2550 - กรกฎาคม 2552 รวมประมาณ 3,696.83 ลานบาท หรือคิดเปนคาเอฟทีเฉลี่ยประมาณ 1.26 
สตางค/กิโลวัตตช่ัวโมง รวมท้ัง ไดมีการโอนเงินใหกับกองทุนรอบโรงไฟฟาท่ีจัดต้ังแลวเสร็จและพรอมรับเงิน
ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาชุมชนไปแลวจํานวน 2,978.92 ลานบาท (หักภาษี ณ ท่ีจายไวรอยละ 1) และมี
เงินสวนท่ีเหลือท่ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เก็บรักษาไวจํานวน 717.91 ลานบาท 

 
จํานวนโรงไฟฟาท่ีจายเขาระบบแลว (มีสัญญาขายไฟฟา> 6 MW) 112 โรง

รวมกรมพลังงานทหาร จ.เชียงใหม

จํานวนโรงไฟฟาท่ียังไมจัดต้ัง 10 โรง

จํานวนโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการดําเนินการ 3 โรง
1) หนองจอก (กรุงเทพมหานคร) อยูระหวางพิจารณาระเบียบ
2) บ. ไทย อคริริค ไฟเบอร จก. (จ.สระบุรี) อยูระหวางขอเปดบัญชี (มีระเบียบ+เลขผูเสียภาษีแลว)
3) บ. นํ้าตาลและออยตะวันออก จก. (จ.สระแกว) อยูระหวางการปรับปรุงระเบียบ (มีบัญชีและเลขผูเสียภาษีแลว)

จํานวนโรงไฟฟาท่ีไมจัดต้ังกองทุน เน่ืองจากไมมีการขายไฟฟาเขาระบบ 1
1) บมจ.ไออารพีซี  

จํานวนโรงไฟฟาท่ีจัดตั้งกองทุนแลวเสร็จ 98 โรง
จํานวนกองทุน 72 กองทุน

1) บ.ไทยอุตสาหกรรมนํ้าตาล จก.(จ.กาญจนบุรี)

5) บ.พีทีที ยูทิลิตี้ จํากัด (จ.ระยอง)

7) บ.เดชา ไบโอกรีน จก. (จ.สุพรรณบุรี)
8) บ.ไทยเพ่ิมพูนอุตสาหกรรม จก.  (จ.กาญจนบุรี)
9) บ. ทรัพยอนันต ไบโอแมส จก.  (จ.ชุมพร)
10) เทศบาลนครภูเก็ต (จ.ภูเก็ต)

2) บ.ไทยรุงเรืองอุตสาหกรรม จก.(จ.เพชรบูรณ)
3) บ. กาวหนาเพาเวอรซัพพลาย จก.(จ.อุบลราชธานี)
4) บ. ศรีเจริญไบโอเพาเวอร จก. (จ.บุรีรัมย)

6) บ. บัวสมหมายผลิตไฟฟา จก. (จ.รอยเอ็ด)

 
กฟผ. เก็บเงินจากคา Ft

ก.ค.-ธ.ค.50 (6 เดือน)
ม.ค.-ธ.ค.51 (12 เดือน)
ม.ค.-ก.ค.52 (7 เดือน)
ก.ค.50 -ก.ค.52 (25 เดือน)

โอนเงินใหกองทุนที่จัดต้ังแลวเสร็จ เฉพาะเงินตน
รวมดอกเบี้ย หักภาษี 1% และคาโอน

คา Ft เฉลี่ย 0.0127 บาท/หนวย887.60                   
คา Ft เฉลี่ย 0.0126 บาท/หนวย

คา Ft เฉลี่ย 0.0126 บาท/หนวย

ลานบาท

3,064.17                

หมายเหตุ

1,778.19                

3,696.83                
1,031.04                คา Ft เฉลี่ย 0.0129 บาท/หนวย

2,978.92                

 
 

 

2.1.2  การดําเนินงานของกองทุนรอบโรงไฟฟาในชวงท่ีผานมา พบวา มีประเด็นท่ีเปนขอ
กังวลในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

(1) กองทุนรอบโรงไฟฟาจัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนการดําเนินนโยบายท่ีดี 
แตยังท่ีไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับในการจัดต้ังกองทุน ทําใหมีภาระภาษีท่ีตองชําระตามกฎหมายจึงทําใหเงินท่ี
นําสงเขากองทุนยังไมสามารถนําไปใชในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟาไดอยางเต็มท่ี 

(2) การนําสงเงินเขากองทุนตามปริมาณพลังงานไฟฟาท่ีขายเขาระบบ ทําใหบาง
กองทุนมีเงินจํานวนนอยไมเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟาอยางทั่วถึง ในขณะท่ีบาง
กองทุนมีเงินจํานวนมากแตยังไมมีรูปแบบการบริหารการใชจายเงินที่เปนระบบ ทําใหเกิดการรองเรียนเกี่ยวกับ
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การใชจายเงินท่ีไมตรงตามวัตถุประสงคและความตองการของชุมชน รวมทั้ง มีการรองเรียนขอใหตรวจสอบการ
บริหารงานของกรรมการบริหารในบางกองทุน 

(3) การติดตามและประเมินผลกองทุนรอบโรงไฟฟาในปจจุบัน กําหนดเปนเพียง
แนวทางปฏิบัติใหมีการรายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินเสนอตอคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา ท่ีมีปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธาน 
อยางนอยปละหน่ึงครั้ง และเผยแพรใหชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟาและสาธารณชนโดยท่ัวไปทราบ โดยใหชุมชน
มีสวนรวมในการตรวจสอบภายใน ซึ่งยังไมมีกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษในทางปกครอง ทําใหการติดตามและ
ประเมินผลการใชจายเงินกองทุนฯ ในป 2551 ยังไมสามารถดําเนินการไดในขณะน้ี เน่ืองจาก สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน 40 กองทุน และอยูระหวางการติดตาม
รายงานในสวนที่เหลืออีก 32 กองทุน และงบการเงินเพียง 35 กองทุน และอยูระหวางการติดตามรายงานในสวน
ท่ีเหลืออีก 37 กองทุน เพ่ือรายงานผลใหคณะอนุกรรมการติดตามฯ และ กพช. พิจารณาตอไป  

2.1.3 เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซ่ึงจะมี
การจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาไฟฟา” ขึน้ โดยมีวัตถุประสงคหน่ึงเพ่ือพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นท่ีไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานของโรงไฟฟาในลักษณะเดียวกับกองทุนรอบโรงไฟฟาในปจจุบัน โดยการใชจายเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟาตามมาตรา 97 ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กําหนด
ภายใตกรอบนโยบายของ กพช. และตองมีการแยกบัญชีตามกิจการท่ีใชจายอยางชัดเจน ดังนั้น กพช. ในการ
ประชุมเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2552 จึงไดเห็นชอบนโยบายการนําสงเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา
ตาม พรบ.การประกอบกิจการพลังงานฯ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ี
รอบโรงไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน ท่ีจะใหกองทุนพัฒนาไฟฟาเขามารับผิดชอบดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม เม่ือ กกพ. ไดจัดทําและประกาศใชระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟาแลวเสร็จ 
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงาน มีการบริหารการใชจายเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน
สูงสุดตอประชาชนและชุมชน และเปนการพัฒนาพลังงานอยางย่ังยืนในระยะตอไป  

ท้ังน้ี  สนพ. ไดดําเนินการแจง มติ กพช. ในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2552 ไปยัง
ผูวาราชการจังหวัด และพลังงานจังหวัดที่มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา เพ่ือทราบและ
ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไปดวยแลว 

2.2 การรับฟงความคิดเห็นจากการสัมมนาจํานวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ระหวางวันที่ 29 
เมษายน -20 พฤษภาคม 2552 

สนพ. ไดรวบรวมความคิดเห็นท่ีไดรับจากการสัมมนา เร่ือง แนวทางการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา จํานวน 4 คร้ัง รวม 4 ภาค ในวันท่ี 29 เมษายน -20 พฤษภาคม 2552 ทั้ง
ในสวนของความคิดเห็นท่ีไดรับระหวางการสัมมนา และความคิดเห็นที่ไดรับจากแบบสอบถาม สรุปไดดังนี้ 
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2.2.1 ความคิดเห็นท่ีไดรับระหวางการสัมมนา 

ประเด็น สรุปความคิดเห็นและจากการสัมมนา 
การจัดสรรเงิน  ควรมีการกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินในแตละวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟาใหมี

ความชัดเจน 
 ควรนําเงินที่จัดเก็บจากโรงไฟฟาทั้งหมดไปใชเพ่ือการพัฒนาและฟนฟูทองถ่ินที่ไดรับ

ผลกระทบจากโรงไฟฟา ในมาตรา 97(3)  
 ควรกระจายงบประมาณใหทั่วถึงประชาชนในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 
 ไมควรโอนเงินใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ 
 การใชจายเงินควรอยูในอํานาจการบริหารของแตละพ้ืนที่ เพราะมีมุมมองในการพัฒนาไม

เหมือนกัน 
 การเกล่ียเงินรายไดจากกองทุนใหญใหกับกองทุนเล็ก ในบางพื้นที่เห็นควรใหมีการเกล่ีย

รายได แตในบางพ้ืนที่ไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว 
 คาใชจายในการบริหารกองทุนในมาตรา 97(6) ควรรวมถึงทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจาก

โรงไฟฟาขนาดเล็กที่ไมมีการจัดตั้งกองทุนดวย 
การกําหนดขอบเขต  การกําหนดรัศมีควรขึ้นอยูกับผลกระทบ และเปนไปตามที่คณะกรรมการในแตละพื้นที่

เห็นสมควร  
 การกําหนดรัศมี 5 กิโลเมตร ในปจจุบันมีความยืดหยุนในการดําเนินงานระดับหนึ่ง 

กระบวนการมีสวนรวม  ควรใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอกระบวนการมีสวนรวมและการบริหาร
จัดการกองทุน 

 ควรมีตัวแทนจากทุกภาคสวนมีสวนรวมในการยกรางระเบียบกองทุนใหม 
 ควรมีการประชาสัมพันธสงเสริมความรูใหแกประชาชนใน วิธีนําเสนอโครงการตาม

วัตถุประสงคในการพัฒนาชีวิต  
โครงสรางการบริหาร
จัดการกองทุน 

 ควรมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนและผูจัดการกองทุน สําหรับกองทุนที่มีงบประมาณต้ังแต 
20 ลานบาทขึ้นไป  

 ควรใหอํานาจอิสระในการบริหารจัดการ เนื่องจากแตละพ้ืนที่มีปญหาแตกตางกัน 
 ควรกําหนดระเบียบกลาง สําหรับใชปฏิบัติในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ 
 ควรมีตัวแทนจากหนวยงานจังหวัดเขารวมเพ่ือใหการพัฒนาเปนตามยุทธศาสตรจังหวัด 
 ควรคงรูปแบบคณะกรรมการในลักษณะไตรภาคีเชนเดียวกับปจจุบัน 
 คณะกรรมการกองทุนขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาและมีการบริหารงานที่ไมโปรงใส 

ก า ร คั ด เ ลื อ ก
คณะกรรมการ 

 ควรมีแนวทางการคัดเลือกกรรมการบริหารที่ชัดเจน โดยกําหนดผูแทนในแตละภาคสวน 
กําหนดวิธีการสรรหา  และใหประชาชนมีสวนรวมในการคัดเลือกกรรมการ 

 ควรกําหนดจํานวนคณะกรรมการตามกําลังการผลิตของโรงไฟฟา 
การดําเนินการจัดทํา
โครงการ 

 การนําเสนอโครงการ ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอโครงการที่ชัดเจน โดยใหมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่ไดมาจากการมีสวนรวมของชุมชน และการประชาพิจารณสอบถาม
ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 

 การอนุมัติโครงการ ควรมีหนวยงานหรือผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหและกล่ันกรองโครงการ 
รวมทั้งควรมีการแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/ไมไดรับอนุมัติโครงการ/มีความลาชาในการ
พิจารณาโครงการ ใหผูนําเสนอโครงการรับทราบ 

 ควรใหชาวบานไดมีโอกาสในการนําเสนอโครงการ 
การติดตามประเมินผล  ควรมีคณะกรรมการจากภายนอกเขาไปติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับอนุมัติ  เพ่ือให

เกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
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ประเด็น สรุปความคิดเห็นและจากการสัมมนา 
อื่นๆ  การออกระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟา ควรใชภาษาที่เขาใจไดงายและมีความยืดหยุนให

ชาวบานสามารถปฏิบัติได 
 ควรมีเจาหนาที่การเงินประจํากองทุน สําหรับทําระบบบัญชี 
 การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาควรตอยอดจากกองทุนรอบโรงไฟฟา 
 การ เปล่ียนแปลงจากกองทุนรองโรงไฟฟาไป สูกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนประเด็นที่

ละเอียดออน ควรดําเนินการอยางระมัดระวัง และควรรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
 มีความกังวลเกี่ยวกับการยุบกองทุนรอบโรงไฟฟา และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา 

 

2.2.2 ความเห็นท่ีไดรับจากแบบสอบถาม 
 ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
1.ที่มาของคณะกรรมการกองทุน กรรม การ สวน ให ญ เปนคนข องฝาย

การเมือง หรือผูที่มีเสนสาย 
คณะกรรมการควรมาจากการเลือกต้ัง
ของภาคประชาชน 

2.การบริหารของคณะกรรม การ 
บริหารกองทุน 

คณะกรรมการผูแทนภาคประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจในการบริหารกองทุน 

ควรมีขอ กําหนดหรือหลักเกณฑการ
บริหารกองทุนที่ชัดเจน 

3.ระเบียบที่ในการบริหารจัดการ
กองทุน 

ระเบียบที่ใชในการบริหารกองทุนยังไม
ชัดเจน 

ควรมีการกําหนดกรอบการบริหารที่
ชัดเจนและรัดกุม 

4.การเสนอโครงการ ขาดความรูความเขาใจในการ เขียน
โครงการ และไมตรงตามวัตถุประสงค   

ควรมีการใหความรูแกคณะกรรมการ
ภาคประชาชนในการเสนอโครงการ 

5.การอนุมัติโครงการ ลาชาเนื่องจากมีการอิงระเบียบราชการ ควรมีการพิจารณาที่รอบคอบกอนอนุมัติ
โครงการ และกรรมการตองเปนผูอนุมัติ
โครงการ 

6.การดําเนินโครงการที่ไดรับอนุมัติ ดําเนินการลาชาไมตรงความตองการ ควรต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล 

7.การจัดทําระบบบัญชีและการเงิน ขาดบุคลากรในการทําบัญชี ควรจางนักบัญชีมาควบคุมดูแลโดยตรง 
8.อื่นๆ  ควรมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน

ใหชัดเจนเปนรูปแบบเดียวกัน 
 

2.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอกองทุน 
พัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา 

สนพ. ไดดําเนินการตามแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา โดยสามารถสรุปการดําเนินงานตามแผนงาน ไดดังน้ี 

2.3.1 การจัดสัมมนาแนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา สนพ. ไดรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) จัดสัมมนาเรื่อง แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนา
ไฟฟา เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2552 ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ และนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปใชเปนกรอบในการ
ยกรางระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟา และการจัดทําแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชน 



 6 

2.3.2 การจัดทําขอเสนอนโยบายการนําสงเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟา สนพ. ไดนําความเห็นและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการสัมมนาเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2552 มาจัดทํา
ขอเสนอนโยบายการนําสงเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ตลอดจน การดําเนินนโยบายในชวงเปลี่ยนผานระหวางกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟาและกองทุนพัฒนาไฟฟาเสนอตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ใหความเห็นชอบ
ในการประชุมเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2552 และตอมาคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ได
มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. ดังกลาว 

2.3.3 การดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาและขอมูลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา สนพ. ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา และขอมูลการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา ใหผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบผานชองทาง
ประชาสัมพันธรวม 3 ชองทาง ดังน้ี 

(1) เว็ปไซตของ สนพ. (www.eppo.go.th/cdf/index.html) โดยประชาสัมพันธ
ขอมูลตางๆ ประกอบดวย การจัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา สถานภาพการจัดเก็บเงินเขา
กองทุนและการโอนเงินใหกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา การประชาสัมพันธขาวสารการสัมมนา
เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา” จํานวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค 
ตลอดจน การประเมินผลการสัมมนาและรวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับ รวมท้ัง รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชน ตอกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี
รอบโรงไฟฟา ไตรมาส 3  

ท้ังน้ี ในการจัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนใน
พื้นท่ีรอบโรงไฟฟา” ไดมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา  
แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน และความคืบหนาใน
การดําเนินการจัดต้ังกองทุนพัฒนาไฟฟาของ สกพ. รวมดวย 

(2) หนังสือพิมพ โดยมีการประชาสัมพันธบทความเรื่อง กองทุนพัฒนาไฟฟา พัฒนา
คุณภาพชีวิตดูแลสิ่งแวดลอมของประชาชน ในหนังสือพิมพจํานวน 4 ฉบับ ระหวางวันท่ี 8-11 มิถุนายน 2552 ดังน้ี 

(ก) หนังสือพิมพโพสทูเดย ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2552 หนาท่ี 6 
(ข) หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันท่ี 9 มิถุนายน 2552 หนาท่ี 17 
(ค) หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับวันท่ี 10 มิถุนายน 2552 หนาท่ี 9 
(ง) หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันท่ี 11 มิถุนายน 2552 หนาท่ี 9 

(3) วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับท่ี 84 เมษายน - มิถุนายน 2552 โดย
ประชาสัมพันธบทความเรื่อง การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ซึ่งไดดําเนินการ
จัดสงใหสมาชิกวารสารซึ่งประกอบดวย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนท่ัวไป สื่อมวลชน 
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สถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สถาบันการเงิน ประชาสัมพันธจังหวัด และ
อื่นๆ จํานวนรวม 905 ราย เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2552 

2.3.4 การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของจํานวน 4 ครั้ง ใน 4 
ภาค และการประเมินผลการสัมมนา รวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะ 

(1) สนพ. รวมกับ สกพ. ไดจัดสัมมนาเร่ือง “แนวทางการดําเนินงานของกองทุน
พัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา” จํานวน 4 คร้ัง ใน 4 ภาค ระหวางวันท่ี 29 เมษายน -20 พฤษภาคม 2552 
เพ่ือประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวย คณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  สกพ. นักวิชาการ ผูนําชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของการสัมมนา ไดดังน้ี 

(ก) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรง 
ไฟฟา  ซ่ึงปจจุบันไดมีการจัดต้ังแลวเสร็จจํานวน 72 กองทุน ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง ไดขอใหกองทุนฯ 
เรงรัดการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานและรายงานงบการเงินประจําป 2551 (มกราคม – ธันวาคม 2551) 

(ข) ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานในชวงเปลี่ยนผาน โดยประชาสัมพันธ
สาระสําคัญของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2552 เรื่อง นโยบายการ
นําสงเงินและการใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟา และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ี
รอบโรงไฟฟาในชวงเปลี่ยนผาน 

(ค)  ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ สกพ. ซึ่งอยูระหวางการรับฟงความคิด 
เห็นจากผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือประกอบการยกรางระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟา โดยผูแทนจาก สกพ.  

(ง) เปดรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินงานในชวงเปลี่ยนผาน
ระหวางท้ังสองกองทุน ขอเสนอแนะตอการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟาของกระทรวง
พลังงาน และความเห็นตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณายกรางระเบียบหรือประกาศการใชจาย
เงินกองทุนพัฒนาไฟฟาท่ีจะจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในสวน
ของการพัฒนาหรือฟนฟูทองถิ่นท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาของคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) 

การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “แนวทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา” 

ครั้งที ่ วันที ่ สถานที/่โรงแรม จํานวนผูเขารวมสัมมนา 
1 29 เมษายน 2552 เวียงลคอร จังหวัดลําปาง 137 
2 7 พฤษภาคม 2552 โฆษะ จังหวัดขอนแกน 212 
3 15 พฤษภาคม 2552 ไดมอนด จังหวัดสุราษฎรธาน ี 128 
4 20 พฤษภาคม 2552 ปริ้นซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 344 

รวมผูเขารวมสัมมนาทั้งสิ้น 821 
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(2) สนพ. ไดประเมินผลการสัมมนาและ รวบรวมความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรบั
จากการสัมมนาและแบบสอบถามความคิดเห็น ซ่ึงไดดําเนินการเผยแพรความเห็นที่ไดรับจากแบบสอบถาม
ทางเว็ปไซตของ สนพ. เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

2.3.5 การติดตามผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟา  

(1)  สนพ. ในฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา ไดติดตามผลการดําเนินงานประจําป และผลการ
ตรวจสอบบัญชีของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา โดยมีการดําเนินการ ดังนี้ 

(ก) มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟา เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 

(ข) ประชาสัมพันธการจัดสงรายงานในการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา” จํานวน 4 ครั้ง ใน 4 ภาค ระหวางวันท่ี 29 
เมษายน -20 พฤษภาคม 2552 

(ค) สอบถามสถานภาพการดําเนินการจัดทํารายงานฯ ของกองทุนฯ จาก
พลังงานจังหวัดในเบ้ืองตนทางโทรศัพท สรุปไดดังนี้ 

สถานภาพ  จํานวนกองทุน จํานวนจังหวัด 
1. สนพ. ไดรับรายงานฯ แลว  21 11 
2. อยูระหวางการจัดสงให สนพ.  5 4 
3. อยูระหวางการดําเนินการจัดทํา  46  
3.1 ตองการความชวยเหลือในการดําเนินการ 20   
(1) จัดจางผูตรวจสอบบัญชี 17   
(2)  จัดทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี 3   
3.2 ไมตองการความชวยเหลือ 11   
3.3  ยังไมแจงความตองการในขณะนี้ 15   
รวมทั้งส้ิน 72 37 

ท้ังน้ี สนพ. ไมสามารถประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟาได เน่ืองจากไดรับรายงานไมครบถวน จึงไดจัดทําแผนงานติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟา เสนอตอคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาพิจารณา 

(2) คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 
2552 ไดมีมติ ดังน้ี 

(ก) รับทราบความคืบหนาการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ และ
มอบหมายให สนพ. ประสานแจงใหพลังงานจังหวัด เรงรัดการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
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การเงินฯ ประจําป 2551 ภายใน 15 วัน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบ
โรงไฟฟาให กพช. ทราบตอไป 

(ข) เห็นชอบแผนงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟาตามที่ สนพ. เสนอ ซ่ึง สนพ. จะตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการ
วาจางท่ีปรึกษาเพ่ือชวยงาน สนพ. ในการดําเนินงานในวงเงิน 1 ลานบาท โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน
ประมาณ 6 เดือน 

(3) สนพ. ไดดําเนินการลงนามในสัญญาวาจางท่ีปรึกษาโครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟา เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2552 โดยคาดวา
โครงการดังกลาวจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2553 

 (4) สนพ. ไดมีหนังสือถึงพลังงานจังหวัดตามมติคณะอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ โดยใหพลังงานจังหวัดจัดสงรายงานให สนพ. ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2552 เพ่ือรายงานให
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และ กพช. พิจารณาตอไป อยางไรก็ตาม ในขณะน้ี สนพ. ไดรับ
รายงานการดําเนินงานจํานวน 40 กองทุน และรายงานงบการเงินจํานวน 35 กองทุน และอยูระหวางการ
ติดตามรายงานในสวนที่เหลือใหครบท้ัง 72 กองทุน 

2.3.6 การจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานเสนอผูบริหาร 
สนพ .  เปนประจําทุกไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 2 เปนตนไป ประธานคณะทํางานเพ่ือ
สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชน ไดจัดทํารายงานความกาวหนาการดําเนินงานเสนอตอ ผอ.สนพ. 
ตามแผนงานที่กําหนด ดังน้ี 

(1) รายงานการจัดทําแผนงานโครงการการมีสวนรวมของภาคประชาชน เสนอตอ ผอ.
สนพ.ทราบ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552  

(2) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานฯ ไตรมาส 3 เสนอตอ ผอ.สนพ. ทราบเม่ือ
วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

(3) รายงานความกาวหนาการดําเนินงานฯ ไตรมาส 4 สนพ. ไดนําเสนอ ผอ.สนพ. 
ทราบเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2552 

-------------------------------------------------------------- 


